

## คำนำ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ (2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ (3) ศึกษาระดับความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เข้าใช้บริการแบบทดสอบ (4) วิเคราะห์ปัญหาหรือจุดอ่อนในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เข้าใช้บริการแบบทดสอบ (5) เสนอแนวทางการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของตนเองของผู้เข้าใช้บริการแบบทดสอบ

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการอ่าน โดยได้จัดระดับความสามารถทางภาษาโดยยึดเกณฑ์ของ CEFR (Common European Framework of References for Languages) สร้างแบบทดสอบตามเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 3 ชุดพร้อมคำอธิบาย โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพทดลองใช้ทุกขั้นตอนตามทฤษฎีการวัดและประเมินผลอย่างละเอียด

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน นับแต่การออกแบบงานวิจัย การคัดเลือกเนื้อหาบทอ่าน การเสนอแนะความเห็น การปรับปรุงแก้ไข และการทดลองใช้ รวมถึงขอขอบคุณนักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้แบบทดสอบก่อนนำขึ้นเว็บไซต์

ผู้วิจัยขอขอบคุณ Professor Dr. Cyril Weir, Dr. Tony Green, Dr. Aylin Unaldi, และ Dr. Fumiyo Nakatsuhara จาก Centre for Research in English Language Learning and Assessment (CRELLA) ณ University of Bedfordshire สหราชอาณาจักร ที่ได้ให้คำแนะนำและแนวทางที่ทันสมัยรอบด้านในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์ นิชาภา จิงหะรานนท์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ พิภพ บุญยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร. ศีดา เขี่ยมขันติถาวร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล รองศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ รองศาสตราจารย์ สุจิตรา หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในการประเมินแบบทดสอบ ขอขอบคุณสำนักทะเบียนและวัดผล รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิมพ์ ศรีพันธุ์วรสกุล นางณัชชา มาลัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณสงศรี อินใจและคณะ จากศูนย์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และอาจารย์ Trevor Smith บรรณาธิการ

ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ นี้จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการที่ต้องการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานและผู้ที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วานิชดี

